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ก 18884 
 
 
 โรงงานก าจัดขยะพลาสติก รีไซเคลิให้เป็นสินค้าช้ันน า 

ในแต่ละปีมปีริมาณขยะเกดิขึน้เป็นจ านวนมาก แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามหาทางก าจดั แต่กไ็ม่สามารถจดัการ
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เน่ืองจากขยะมีหลายประเภท ทั้ งท่ีย่อยสลายเองตามธรรมชาติ และไม่ย่อยสลาย บางประเภทต้องใช้
เวลานานหลายร้อยปีกวา่จะยอ่ยสลายได ้ขณะเดียวกนัแหล่งท่ีท้ิงขยะหรือ “บ่อขยะ” ก็มีจาํกดั ประกอบกบัคนในชาติ
เองไร้วนิยั ส่งผลใหข้ยะถูกท้ิงกลาดเกล่ือนเมือง 

แต่ในความโชคร้ายก็ยงัมีความโชคดีอยูเ่สมอ เม่ือมีภาคเอกชนไดก่้อตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะข้ึน เพ่ือนาํขยะ
ท่ีทุกคนมองวา่ไร้ค่ากลบัมาใชใ้หม่อีก โดยการผลิตเป็นสินคา้ 

ทีมข่าวไทยรัฐ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม โรงงานของบริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จ ากัด  เจ้าของแบรนด์     
“ฮีโร่” เป็นสินคา้รีไซเคิลจากขยะพลาสติก ตั้งอยูท่ี่ จ.ชลบุรี 

นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รอง กก.ผจก.บริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จํากัด นําชมและเปิดเผยว่า          
เร่ิมศึกษาเร่ืองขยะพลาสติก เพราะครอบครัวทาํโรงงานพลาสติกอยูแ่ลว้ เลยนัง่ดูธุรกิจน้ีอยา่งจริงจงั ไปดูงานในหลาย
ประเทศท่ีมีการรณรงคใ์หย้กเลิกการใชถุ้งพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว ทาํใหเ้จอตน้เหตุเร่ืองขยะพลาสติกมนัลน้เมือง 

ตอนนั้นมีความคิดวา่ควรแกท่ี้ตน้เหตุเลยดีกวา่ แทนท่ีจะมาแกนิ้ดๆหน่อยๆ และอยากเป็นส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาน้ี เลยคิดวา่จาํเป็นตอ้งแกท่ี้พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ท้ิง หรือ Post-consumer จึงเร่ิมศึกษาโดยการไปดูโรงงาน
กาํจดัขยะในหลายๆประเทศ 

โรงงานของบริษทัคิงส์แพค็ อินดสัเตรียล จาํกดั ตั้งอยูใ่น จ.ชลบุรี เป็นโรงงานขนาดใหญ่สุดของ
เอเชียท่ีนาํขยะจากบ่อขยะในภาคตะวนัออกมารีไซเคิล. 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เรามีศกัยภาพในการรีไซเคิลพลาสติกอยูแ่ลว้ ก็ควรเอาพวก Post-consumer มารีไซเคิลไดด้ว้ย ถามวา่มนั
ยากกวา่ท่ีเราเคยทาํไหม ตอบได ้เต็มปากวา่ยากกวา่เยอะ เพราะเดิมท่ีเรามีเป็น post-Industrial เป็นการสูญเสียจาก
พลาสติกท่ีเกิดข้ึนจากโรงงาน มนัไม่มีสารปนเป้ือนอะไรเหมือนกบั Post-consumer” นายไพบูลย์ กล่าว 

ต่อมาไดศึ้กษาต่อวา่จะลงเคร่ืองจกัรประเภท ไหนยงัไง ท่ีจะสามารถรีไซเคิล Post-consumer น้ีได ้และได้
ยงัไง ตอนเขา้มารับช่วงธุรกิจ เห็นการเปล่ียนแปลง เห็นปัญหา แต่จากท่ีตนทาํวทิยานิพนธ์ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
แลว้ก็อินกบัเร่ือง Social Enterprise คือทาํธุรกิจเพ่ือสงัคม ทาํยงัไง 

“ผมตั้งความหวงัไวว้า่ วนัหน่ึงเราอยากจะทาํธุรกิจเพ่ือสงัคม แลว้ก็มีโอกาสในการศึกษาเร่ืองขยะ ก็อา้ว! น่ี
ก็เป็นการทาํธุรกิจเพ่ือสังคมนิ แลว้เราก็มีความรู้เร่ือง Recycle in house อยูแ่ลว้ตั้ง 20 กวา่ปี ถา้งั้นก็เลยเขา้ไปศึกษา
เลย วทิยานิพนธ์เศรษฐกิจพอเพียงน่ีแหละเป็นจุดท่ีทาํใหผ้มมาทาํงานน้ี” นายไพบูลย์ ย ํ้าใหฟั้ง 

นายไพบูลย์ กล่าวอีกวา่ สมยัก่อนตอนยงัไม่มีการ “แบน” ไดน้าํเขา้ขยะพลาสติกจากต่างประเทศ เน่ืองจาก
เราไดใ้บอนุญาตนาํเขา้ ขยะมีความสะอาดกวา่ แยกมาใหแ้ลว้ ราคาดีกวา่ ถูกกวา่ คุณภาพดีกวา่ เหนียวกวา่ จึงนาํเขา้มา 

 

นายไพบูลย ์จุลศกัด์ิศรีสกุล รอง กก.ผจก.บ.คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล 
จาํกดั นาํคณะส่ือมวลชนตรวจเยี่ยมชมขั้นตอนการนาํขยะมารี
ไซเคิลและลดมลพษิ. 

นายไพบูลย์ จุลศัก ด์ิศ รีสกุล ผู ้แทนบริษัทฯ เข้า รับรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประจาํปี 2562 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี. 

ส่ือมวลชนให้ความสนใจฟังบรรยายเก่ียวกบัความเป็นมาของการ
นําขยะมารีไซเคิล และขั้ นตอนการผลิตช่วยลดมลพิษให้กับ
ประเทศ. 

ขยะพลาสติกท่ีถูกย่อยสลายแลว้ พร้อมนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต
เป็นสินคา้. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงนั้นการจดัการดี ถูกตอ้งตามกฎหมายทุกอยา่ง พอจีนประกาศสั่ง “แบน” การนาํเขา้พลาสติก เพราะเกิด
ปัญหาภายในประเทศเอง โรงงานในจีนเองหนีมายงัไทย มาแอบเปิด ตอนนั้นมีเป็นพนัโรงงาน แลว้นาํเขา้ขยะ
เหมือนเดิม แต่เขาจะ Declare วา่เป็นขยะพลาสติก แต่ขา้งในมนัเป็นขยะ อิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีขา้งในมีชิป มนัมีขยะอนัตรายซ่อนมา ขยะประเภทน้ีต่างประเทศตอ้งเสียเงิน
กาํจดั คนพวกน้ีไดเ้งินจากตรงน้ี ประมาณวา่เอาเงินมาเด๋ียวไปท้ิงให ้สุดทา้ยแอบนาํมาประเทศไทย เหมือนรับจา้งท้ิง
ขยะ มีโรงงานประเภทน้ีเกิดข้ึนทั้งในไทย มาเลเซีย เวยีดนาม 

เม่ือรัฐบาลรู้จึงตรวจสอบ จนพบ เลยสั่งยกเลิกการนาํเขา้ จึงส่งผลกระทบกบัผูป้ระกอบการท่ีสุจริต แต่รู้
แนวโนม้อยูแ่ลว้วา่จะเป็นแบบน้ี ก่อนเปิดโรงงาน ไดศึ้กษาขยะพลาสติกภายในประเทศอยูแ่ลว้ เลยออกนโยบายแต่
แรกวา่ใหน้าํเขา้ไม่เกิน 50% ทั้งๆท่ีมีโควตานาํเขา้ไดม้ากกวา่นั้น 

 “ดงันั้นเราเลือกท่ีจะ diversify กระจายความเส่ียง ซ่ึงมาจาก ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง นั่นแหละ ควร
กระจายความเส่ียงเพ่ือสร้างภูมิคุม้กนั ทั้งๆท่ีทาํใหเ้รากาํไรนอ้ยลง เพราะขยะในประเทศตอ้งจ่ายเงินซ้ือ คุณภาพไม่ดี 
ผลิตออกมาไม่ดีเท่าขยะนาํเขา้ แลว้เราตอ้งใชว้ตัถุดิบดีเขา้ไปผสมดว้ย แต่เรายงัทาํ เพราะคิดวา่มนัย ัง่ยนื” 

นายไพบูลย์ เผยถึงการฟันฝ่าอุปสรรค และเล่าต่อวา่ เม่ือยึดแนวทางน้ีจริงๆ ปรากฏวา่ไม่เดือดร้อน แต่คน
อ่ืนท่ีนาํเขา้อยา่งเดียวจะเดือดร้อน ตนมีความคิดท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้กบัชุมชน จึงไปรับซ้ือขยะจากหลุมขยะ
ในจนัทบุรี ระยอง เพราะมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

บริษทัทาํร่วมกบัเขามาตลอด ไม่เคยท้ิงเขา เขาก็ขายให้เรา น่ีก็คือ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกนั 
หลงัรัฐบาลสัง่แบน ตอนนั้นยงัมีโควตาอนุญาตนาํเขา้อีก 6 เดือน แต่ไม่ใชโ้ควตานั้น เพราะคิดวา่แบบน้ีย ัง่ยืนกวา่ใน
ระยะยาว เลยไม่ไดน้าํเขา้อีกเลย 

ถุงพลาสติกแบรนด์ “ฮีโร่” ท่ีผลิตมาจากเศษขยะพลาสติกไร้ค่า 
นาํกลบัมาใชใ้หม่ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และลดมลพิษ. 

นายไพบูลย ์จุลศกัด์ิศรีสกุล รอง กก.ผจก.บ.คิงส์แพค็ อินดสัเตรียล 
จาํกดั. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยะพลาสติกท่ีผา่นการคดัแยกแลว้รอเขา้สู่กระบวนการผลิต. 

“ผมยนืยนัไดเ้ลยวา่บริษทัผลิตอะไรออกมาเท่าไหร่ จะช่วยลดปริมาณขยะไดเ้ท่านั้น ผลิตเม็ดมาได ้20,000 
ตนัต่อปี ก็ลดขยะได ้20,000 ตนัต่อปี เอามาผลิตเป็นสินคา้ขาย เพ่ือใหมี้รายได ้จนตอนน้ีผลิตแทบไม่ทนั หมายความ
วา่เราผลิตสินคา้ออกมาเท่าไหร่ จะทาํใหม้ลพิษส่ิงแวดลอ้มลดลงเท่านั้น” 

เป็นค าอธิบายอย่างภาคภูมใิจของเจ้าของบริษัทเอกชนทีม่สี านึกด ียดึทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ลดขยะและ
น ามารีไซเคลิลดมลพษิให้กบัประเทศ. 
 

ทมีข่าวภูมภิาค รายงาน 


